

ดวงออนไลน์

(7 พฤศจิกายน 2557)

โดย ชรรมาธิปติ

แม่ที่ต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ และต้องดูแลลูกวัยรุ่น ต้องใจเย็นมากๆ

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านที่เคารพ สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามว่า “บี” เกิดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 เวลาประมาณ 5 โมงเช้า ถึง 6 โมงเช้า จึงเลือกเวลา 05.45 น. ซึ่งอย่างที่เคยพูดไปว่า เมื่อเวลาไม่แน่นอน คำพยากรณ์ก็อาจจะเพี้ยนไปได้ กทม เพศหญิง

ตามหลักวิชาโหราศาสตร์ภรรตที่ผมศึกษามานั้น ดวงชะตาของคุณบีถือว่ามียุคเกณฑ์ที่ดี แต่ก็ มีจุดเสียดตรงที่ดาวร้ายเข้าไปอยู่ในจุดที่ทำร้ายเรื่องบางเรื่องในดวงชะตาของคุณ

จึงทำให้ชีวิตของคุณมีความผกผันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เดี่ยวดีเดี๋ยวร้าย

เรื่องการเงินของคุณก็ค่อนข้างจะวูบวาบขึ้นลง แต่เนื่องจากมียุคเกณฑ์ที่ดี จึงทำให้ถึงแม้การเงิน ของคุณจะวูบวาบ แต่ก็ไม่ใช่อย่างวิบัติย่อยยับ

แต่คุณก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่ มักจะมีเรื่องที่ต้องให้ใช้จ่ายอยู่เสมอ ที่เป็นรายจ่ายหลักก็คือด้วยเหตุ ของพี่น้อง และอาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณหนักใจด้วย

คำถามที่หนึ่ง เรื่องงานค่ะ ตอนนี้คิดว่าจะทำงานประจำ หรือค้าขายดี

คุณมีเรื่องวุ่นวายในชีวิตหลายเรื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 จนถึงประมาณเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 แล้ว ทั้งเรื่องงาน และ เรื่องภายในครอบครัวที่ทำให้คุณหนักอกหนักใจ

ช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้คุณมีเรื่องใช้จ่ายอย่างไม่คาดคิด การงานก็สร้างความหนักใจให้

หลังจากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จนมาถึงปัจจุบัน ปัญหาเรื่องการเงิน ปัญหาเรื่องการเงิน ปัญหา เรื่องพี่น้อง ปัญหาเรื่องการสูญเสียสิ่งเปลี่ยนแบบไม่น่าจะเสียดังเกิดขึ้นกับคุณอยู่

ที่ค่อนข้างจะหนักสำหรับคุณก็คือ ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา คุณมีปัญหาใน เรื่องสุขภาพ จนทำให้ต้องใช้จ่ายมาก และอาจมีปัญหากับผู้ใหญ่ในที่ทำงาน

จนทำให้คุณเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนงาน และเป็นที่มาของคำถามว่า จะทำงานประจำ หรือ ค้าขาย ดี

เมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่า คุณสามารถเลือกทำอะไรอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งไม่ค่อยต่างกันเท่าใดนัก เพราะคุณจะต้องเหนื่อยเอาเรื่องสมควร

แต่ที่ต้องเตือนก็คือ หากค้าขายเองก็อย่าร่วมมือกับใคร ควรจะทำได้ด้วยตัวเอง ไม่เช่นนั้นอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคต

คำถามที่สอง เรื่องบุตรค่ะ มีปัญหาว่าจะเรียนสำเร็จ ม.6 รีเปล่า เป็นเพศชาย 2 คนค่ะ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปีพ.ศ. 2555 คุณอาจจะรู้สึกหนักใจในเรื่องลูก เพราะดวงดาวโคจรให้โทษให้เรื่องลูกๆของคุณ คุณก็เลยรู้สึกหนักใจและเป็นกังวล

การดูดวงเรื่องลูก ซึ่งมีอยู่ 2 คนผ่านดวงชะตาของแม่นั้น อาจจะไม่แม่นยำนัก อันที่จริง ถ้าจะให้ตรงที่สุด ก็ควรจะเอาดวงชะตาของลูกแต่ละคนมาดู จะตอบได้ตรงกว่า

อย่างไรก็ตาม เราสามารถบอกเรื่องราวเกี่ยวกับลูกทั้งสองคนโดยรวมได้ว่า ลูกทั้งสองคนก็ไม่ได้เสียหายอย่างที่คิดเป็นกังวล เขาอาจจะมีเรื่องดีๆ หรือ มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่กำลังสับสน กำลังค้นหาทิศทางของตัวเอง บางครั้งก็เหมือนกับมั่นใจในตัวเองมาก แต่บางครั้งก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง คิดเพื่อนอยู่บ้าง และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง บางทีแม่เข้าไปถามไถ่อะไรหลายๆก็อาจจะไม่ค่อยพอใจ ไม่ค่อยอยากตอบจนแม่อาจจะรู้สึกว่าลูกปิดบังอะไรอยู่

ดังนั้น คนเป็นแม่ควรจะให้ความเข้าใจลูกในวัยนี้ให้มากนะคะ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักสำหรับแม่ที่ต้องทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่ไปในขณะเดียวกัน

แต่โดยสรุป ลูกของคุณไม่เสียหรือครับ สบายใจได้

คำถามที่สาม เรื่องเงินทั้งจากลูกหนี้ เงินกู้เบงค์มีเข้ามาบ้างรีเปล่าค่ะ ความสำเร็จ

ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ค่อนข้างจะกำลังมาก มีโอกาสจะได้ และ โอกาสที่จะไม่ได้พอๆกันทีเดียว แต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะไม่ได้ค่อนข้างจะมากกว่า

แต่ในช่วง 2 – 3 เดือนจากนี้ไป เรื่องการเงินค่อนข้างจะไม่ค่อยดี เพราะฉะนั้น การใช้จ่ายควรจะมีระดับระวังเอาไว้หน่อยนะคะ

หวังว่าคำตอบของผมคงจะพอเป็นแนวทางให้แก่คุณได้นะครับ

สุดท้ายก็ขอให้ คุณ บี ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง หรือ ทำบุญอะไรก็ได้ตามที่คุณสะดวก แล้วอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเดือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์ที่ thammathipty@gmail.com แล้วผมจะนำมา ตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นคิวของ คุณผู้ใช้นามว่า พร ครับ

